



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๓๐๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันภัย  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา  
ในปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหา หรือได้กระทำความรุนแรง  
ต่อนักเรียนในสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและเหตุการณ์  
ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่างๆ อยู่เนืองๆ

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และเพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงได้กำหนดมาตรการ  
ป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการและ  
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัย  
แนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๙๕ ๖๗๐๐๐๗๙



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบัน ได้เกิดเหตุการณ์ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหา หรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็ก นักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรง อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ตัดสินใจ ดำเนินการ ติดตามประเมินผล และสรุป รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร จึงกำหนดมาตรการป้องกันของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาในสังกัดและทางราชการสืบไป ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร